

UBND TỈNH HÀ NAM
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

Số: ~~175~~/BQL-MT&ĐĐ

V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014 HĐND tỉnh khóa XVII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Ngày 8 tháng 5 năm 2015, Ban quản lý các KCN nhận được công văn số 810/UBND-KTHT ngày 6/5/2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014 HĐND tỉnh khóa XVII theo chỉ đạo tại văn bản số 2018/UBND- KTTH ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phổ Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên.

Về nội dung phản ánh của cử tri phổ Nguyễn Hữu Tiến - thị trấn Đồng Văn - huyện Duy Tiên, Ban quản lý các KCN báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối với Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam:

Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào KCN Đồng Văn 1 với mục tiêu sản xuất dây đồng điện, dây đồng kỹ thuật (*nhà máy không thực hiện việc cán thép đúc đồng như phản ánh*).

Ngay sau khi tiếp nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Ban quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND thị trấn Đồng Văn và các bên liên quan tiến hành kiểm tra và yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý khí thải hiện có tại nhà máy trong quá trình hoạt động sản xuất; Thay thế vật liệu hấp phụ là than hoạt tính, nước làm mát và đập bụi theo đúng quy trình vận hành để tăng hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải hiện có của nhà máy; Trồng thêm dải cây xanh cách ly để hạn chế mùi phát tán ra khu vực dân cư.

Trong thời gian cuối năm 2014 và các tháng đầu năm 2015 qua kiểm tra, theo dõi hoạt động của Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam, Ban quản lý các KCN tỉnh nhận thấy Công ty đã chấp hành nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường như: Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý khí thải hiện có tại nhà máy trong quá trình hoạt động sản xuất; Thay thế vật liệu hấp phụ là than hoạt tính, nước làm mát và đập bụi theo đúng quy trình vận hành do đó mùi đã được giảm thiểu rõ rệt.

Kết quả đo kiểm giám sát môi trường các tháng 10/2014, tháng 1/2015, tháng 4/2015 đối với mẫu khí thải trong ống khói trước khi xả ra môi trường cho thấy các chỉ tiêu giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN

19:2009/BTNMT–quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT–quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Hiện nay ngoài việc bố trí vận hành thường xuyên, liên tục, có hiệu quả hệ thống xử lý khí thải hiện tại nhà máy, công ty cũng đang tìm kiếm thêm các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa việc phát tán mùi ra môi trường xung quanh.

2. Đối với Công ty Cổ phần Ba An:

Ngay sau khi tiếp nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Ban quản lý các KCN tỉnh cùng phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Ba An, yêu cầu công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường.

Tiếp thu ý kiến của nhân dân, công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như lập Bản cam kết bảo vệ môi trường, Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải, đo kiểm môi trường định kỳ.

Quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy là từ hạt nhựa nguyên sinh được nhập về sau đó qua hệ thống máy móc làm nóng chảy hạt nhựa và ép định hình sản phẩm ống nhựa (*ống nhựa xoắn dùng để luồn cáp điện*). Quá trình này được thực hiện trong hệ thống máy móc khép kín và hầu như không có mùi phát tán ra môi trường xung quanh.

Theo kết quả giám sát môi trường hàng năm, môi trường không khí trong khu vực sản xuất và khu vực xung quanh các chỉ tiêu giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN hiện hành.

3. Về quy hoạch khu công nghiệp Đồng Văn I:

Khu công nghiệp Đồng Văn I đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết tại văn bản số 787/QĐ-BXD ngày 31/12/2004; UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1687/QĐ-UB ngày 31/12/2003. Do khu công nghiệp mới được hình thành và phát triển nên trong quá trình thực hiện dự án vừa tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng vừa triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo hình thức cuốn chiếu, giải phóng mặt bằng tới đâu đầu tư hạ tầng tới đó, đồng thời thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, do đó còn có tình trạng bố trí các nhà máy chưa thực sự hợp lý.

Mặc dù không quy hoạch theo từng lĩnh vực ngành nghề nhưng hoạt động sản xuất của các nhà máy vẫn đảm bảo các yêu cầu về môi trường cũng như an toàn thực phẩm.

Xưởng sản xuất giấy là phụ trợ cung cấp các loại giấy bìa catton phục vụ đóng gói bánh kẹo của công ty Bánh kẹo Hữu nghị. Nhà máy sản xuất thóc giống chủ yếu đóng gói cung cấp ra ngoài thị trường nên cũng không có ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Với trách nhiệm được UBND tỉnh giao trong việc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý các KCN tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh trong việc kiểm tra, theo dõi công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo giải trình một số nội dung liên quan đến phản ánh của cử tri phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Ban quản lý các KCN xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, MT&ĐD.

TRƯỞNG BAN



Trần Xuân Dương
Trần Xuân Dương